



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

## ประมวลข่าวต่างประเทศ

### ๑. สาธารณรัฐเยเมน

- กบฏฮูตีให้คำมั่นจะปฏิบัติตามแผนสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ

### ๒. สาธารณรัฐเฮติ

- สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้เฮติจัดการเลือกตั้งโดยไม่ใช่ความรุนแรง

**๑. สาธารณรัฐเยเมน : กบฏฮูตีให้คำมั่นจะปฏิบัติตามแผนสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ (วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)**

กบฏฮูตีแห่งสาธารณรัฐเยเมนยื่นข้อเสนอต่อเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ยืนยันที่จะปฏิบัติตามแผนสันติภาพของ UN เพื่อยุติความขัดแย้งในประเทศ

กบฏฮูตีให้คำมั่น ๗ ข้อที่จะปฏิบัติตามแผนสันติภาพ โดยเมืองค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นคนกลาง ระหว่างการเจรจาในกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยที่ UN ประเมินการว่า มีผู้เสียชีวิตเกือบ ๔,๙๐๐ คน โดยในจำนวนนี้ มีพลเรือนประมาณ ๒,๓๕๕ คน ถูกสังหารจากการสู้รบในเยเมน

ในหนังสือข้อเสนอดังกล่าว ได้กล่าวถึงหลักการ ๗ ข้อ ประกอบด้วย การหยุดยิง การถอนทหารจากเมือง และคืนอำนาจให้รัฐบาล และระบุด้วยว่า กลุ่มกบฏมีความเห็นพ้องในข้อตกลงทั้ง ๗ ข้อดังกล่าว และยินดีให้ UN เป็นตัวกลางให้ทุกฝ่ายมาเจรจาร่วมกัน โดยกลุ่ม Ansar Allah ตัวแทนจากกบฏฮูตีเรียกแผนสันติภาพนี้ว่าเป็น “ขั้นตอนสำคัญและเป็นพื้นฐานในการเริ่มกระบวนการทางการเมืองต่อไป” และในตอนท้ายได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอีกว่า รัฐบาลไม่ได้ใช้หลักถ้อยทีถ้อยอาศัยในเชิงบวกต่อแผนสันติภาพของ UN เลย

ด้านนาย Abdrabbuh Mansour Hadi ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเยเมน ยืนยันว่า นักรบกบฏฮูตีจะต้องยุติการเข้ายึดครองดินแดนที่ดำเนินการมาหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าว

ที่มา: [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk) (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)

[www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com) (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)

**๒. สาธารณรัฐเฮติ : สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้เฮติจัดการเลือกตั้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง (วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)**

นายจอห์น แครร์รี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้ชาวเฮติได้มีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และช่วย “พัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง” โดยปราศจากความรุนแรงและการข่มขู่

นายจอห์น แครร์รี ได้กล่าวอีกว่า อีก ๓ สัปดาห์จะเป็นโอกาสดีที่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้ ประเทศเฮติต้องการมีรัฐบาลที่มีความชอบธรรม โดยมาจากการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรม ปราศจากการแทรกแซง การข่มขู่ และความรุนแรง

ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นั้นเต็มไปด้วยความรุนแรง มีผู้ออกมาใช้สิทธิจำนวนน้อย และมีการกระทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ทางความสามารถประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งได้เพียงไม่กี่เขต และยังคงต้องรอผลการเลือกตั้งในอีกหลาย ๆ เขต

การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นผลมาจากการยกเลิกการเลือกตั้งมาแล้ว ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๗ อีกทั้งยังมีการชุมนุมประท้วงนาย Michel Martelly ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮติด้วย

ด้านนาย Martelly ได้กล่าวว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ยัง “ไม่สมบูรณ์แบบมากนัก” แต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ น่าจะจัดการได้ดีขึ้น โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมากกว่า ๕๐ คน บางคนไม่เป็นที่รู้จักจากประชาชนเลย และคาดว่าจะไม่มีใครได้คะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ ๕๐ ส่วนการเลือกตั้งรอบสอง คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

สาธารณรัฐเฮติเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในซีกโลกตะวันตก ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งขณะนั้นได้รับเงินบริจาคจากนานาประเทศ และความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ

ที่มา: [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk) (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)

[www.afp.com](http://www.afp.com) (๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๙ ตุลาคม ๒๕๕๘